

ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรมต่างประเทศ ประจำเดือน เมษายน 2567

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

4 เม.ย.67 เมียนมา “กองทัพ PDF ใช้โดรนทิ้งระเบิดใส่ฐานทัพอากาศในกรุงเนปิดอว์ของเมียนมา”

สนช.Irrawaddy รายงานว่า กองกำลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) ซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านกองทัพเมียนมา ได้ใช้โดรนทิ้งระเบิดใส่สนามบินนานาชาติเอลล่า ในกรุงเนปิดอว์ ของเมียนมา และยังใช้โดรนโจมตีฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพเมียนมาในพื้นที่ด้วย แม้จะยังไม่มีรายงานความเสียหายชัดเจน แต่สื่อเมียนมาอ้างว่าทำให้การติดต่อสื่อสารในพื้นที่ขัดข้องและต้องปิดฐานทัพอากาศชั่วคราว ขณะที่ The Voice of Spring รายงานว่าปฏิบัติการใช้โดรนติดอาวุธโจมตีฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพเมียนมาในครั้งนี้ ปฏิบัติการในชื่อกะมิกาเซ่ ที่เป็นไปตามคำแนะนำของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ภายใต้กระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) โดยปฏิบัติการโจมตีประกอบด้วยโดรน 16 ลำ ซึ่ง 13 ลำมุ่งเป้าโจมตีไปยังสนามบินนานาชาติในกรุงเนปิดอว์ อนึ่ง การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์สู้รบระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกำลังชาติพันธุ์ที่ปะทุขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา กองทัพเมียนมาตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในหลายสมรภูมิ ส่งผลให้กองกำลังชาติพันธุ์สามารถยึดครองพื้นที่ไปแล้วเกินครึ่งประเทศ นอกจากนี้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารได้หันมาใช้โดรนซึ่งดัดแปลงให้บรรทุกวัตถุระเบิดได้ เพื่อใช้ในการทิ้งระเบิดโจมตีที่ตั้งทหารของกองทัพเมียนมาเพื่อหวังผลทำลายล้างที่รุนแรงขึ้น

4 เม.ย.67 เมียนมา “รัฐบาลทหารเมียนมาแถลงยิงโดรน 7 ลำตกเหนือกรุงเนปิดอว์”

สนช.AFP รายงานว่า รัฐบาลทหารเมียนมาได้แถลงการณ์ในวันเดียวกันว่า หน่วยงานความมั่นคงของเมียนมาได้ยิงทำลายโดรนไว้ได้ 7 ลำ ซึ่งเป็นโดรนที่ฝ่ายต่อต้านส่งเข้ามาในกรุงเนปิดอว์ โดยมุ่งเป้าที่จะโจมตีศูนย์กลางควบคุมอำนาจของรัฐบาลทหารและยังระบุว่ามิโดรน 4 ลำ มุ่งหน้าเข้าใกล้สนามบินเนปิดอว์ และอีก 3 ลำ มุ่งไปยังเขตชวาร์ชี่รี ในกรุงเนปิดอว์ อย่างไรก็ตาม ทั้ง 7 ลำถูกยิงทำลายเรียบร้อย โดยไม่มีความเสียหายหรือมีผู้บาดเจ็บแต่อย่างใด ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้มีรายงานระบุว่าสนามบินเนปิดอว์ถูกสั่งปิดชั่วคราว หลังจากมีการยิงทำลายโดรน และมีแหล่งข่าวระบุว่าโดรนลำหนึ่งที่ถูกยิงไปนั้นมีการติดระเบิดไว้ด้วย

7 เม.ย.67 **เมียนมา “กองทัพเมียนมาใกล้เสียเมืองเมียวดี ให้กองกำลังกะเหรี่ยง KNU”**

สื่อในเมียนมารายงานว่า หลังเกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) และกองกำลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) ที่บ้านปางกาน เมืองเมียวดี ฝั่งตรงข้าม อ.แม่สอด จังหวัดตากของไทย ตลอดระยะเวลา 3-4 วันที่ผ่านมา ล่าสุด กองกำลังฝ่ายต่อต้านสามารถบุกเข้ายึดกองบังคับการยุทธวิธีของทหารเมียนมาได้แล้ว แม้ทหารเมียนมาจะพยายามรักษาที่มั่นโดยใช้อาวุธปืนค. และเครื่องบินทิ้งระเบิดก็ไม่สามารถต้านทานได้ จนถึงขณะนี้ฝ่ายทหารเมียนมาถูกยึดค่ายไป 7 แห่ง และบก.ยุทธวิธี 1 แห่ง มีกำลังพลเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการสู้รบจำนวนมาก ทหารเมียนมาบางส่วนล่าถอยออกไป บางส่วนขอยอมแพ้และถูกจับเป็น ขณะที่ทหารเมียนมาจากค่ายกองพัน 275 ออกมาพบกับฝ่ายกะเหรี่ยง ทำให้เมืองเมียวดี ใกล้จะตกอยู่ภายใต้การยึดครองของฝ่ายต่อต้าน คาดว่าหลังจากนี้น่าจะมีการเปลี่ยนธงชาติเมียนมาเป็นธงชาติ KNU ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไทยระบุว่า ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการสู้รบอย่างหนัก ฝ่ายทหารเมียนมาเป็นฝ่ายตั้งรับ และมีการนำเครื่องบินมาทิ้งระเบิดทุกวัน แต่ไม่สามารถต้านฝ่ายต่อต้านได้ อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ยังคงมีที่ตั้งกองพัน 375 อยู่ในเขตเมืองเมียวดีอีกแห่งที่เป็นค่ายใหญ่ หากมีการสู้รบต้องส่งผลกระทบต่อเขตไทยอย่างแน่นอน รวมถึงการอพยพของชาวเมียนมาที่อาจจะหนีข้ามมายังเขตไทย รวมทั้งกองกำลังที่หลบหนีมาได้

8 เม.ย.67 **เมียนมา “เมียนมาสูญเสียการยึดครองเมืองเมียวดี”**

รัฐบาลเผด็จการทหารเมียนมา สูญเสียการยึดครองเมืองเมียวดี ติดพรมแดนจังหวัดตากของไทย ให้กับกองกำลังฝ่ายต่อต้าน คือกองกำลังสหภาพกะเหรี่ยง (KNU) ที่จับมือกับกองกำลังติดอาวุธกลุ่มอื่น ๆ ที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารเมียนมาแล้ว โดยทหารเมียนมาหลายร้อยนายที่ประจำการอยู่ที่เมืองเมียวดีได้ยอมวางอาวุธมอบตัว และ KNU ประกาศยอมรับการมอบตัวของทหารเมียนมากลุ่มดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ กลุ่ม KNU ได้เจรจากับทหารเมียนมาในเมืองเมียวดี เพื่อให้ยอมมอบตัวกระทั่งสำเร็จดังกล่าว อนึ่ง การสูญเสียเมืองเมียวดีให้กับฝ่ายต่อต้าน นับเป็นอีกหนึ่งความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของรัฐบาลทหารเมียนมา ซึ่งก่อนหน้านี้ยังสูญเสียการควบคุมพื้นที่รัฐฉาน ติดพรมแดนประเทศจีนและรัฐยะไข่ ใกล้พรมแดนบังกลาเทศ ให้กับฝ่ายต่อต้านมาแล้ว ขณะที่ สนช. Al Jazeera รายงานว่า ก่อนหน้านี้ KNU อ้างว่า กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNLA) ซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธของ KNU ได้ร่วมกับนักรบต่อต้านรัฐประหารของกองกำลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) เข้ายึดที่ตั้งทางทหารในเมืองเมียวดี พร้อมกับเผยแพร่ภาพถ่ายอาวุธและเครื่องกระสุนที่ยึดได้นอกจากนี้ ยังระบุว่า KNU เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธเก่าแก่ที่สุดในเมียนมา ที่ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) ซึ่งเป็นรัฐบาลเงาของกลุ่มนักรบเมืองเมียนมาที่ถูกรัฐประหาร

11 เม.ย.67 ลาว “ทางการลาวเก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็กที่ยังไม่ทำงานมากกว่า 1.9 ล้านชิ้น”

สนช.ต่างประเทศ รายงานว่า ทางการลาวเก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็กที่ยังไม่ทำงาน (UXO) มากกว่า 1,900,000 ชิ้น จากพื้นที่กว่า 873 ตารางกิโลเมตร นับตั้งแต่ พ.ศ.2539 จนถึง มี.ค.67 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ผู้ประสบภัยจากระเบิดดังกล่าวเป็นเด็กประมาณร้อยละ 50 โดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้น 10 ครั้ง ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 21 ราย โดยมีเด็กอายุ 5 ถึง 16 ปี จำนวน 12 ราย ทั้งนี้ มีระเบิดขนาดเล็กจำนวนมากถูกทิ้งในลาว โดยสหรัฐฯ ที่ระเบิดกว่า 2 ล้านตัน ระหว่าง พ.ศ.2507 - 2516 ส่งผลให้มีลูกระเบิดขนาดเล็กที่ยังไม่ทำงานถูกฝังอยู่ใต้ดินประมาณ 80 ล้านลูก

13 เม.ย.67 เมียนมา “กองกำลังฝ่ายต่อต้านใช้โดรนทิ้งระเบิดใส่ทหารเมียนมาที่ซ่อนตัวในเมียวดี”

กองกำลังสหภาพกะเหรี่ยง (KNU) ร่วมกับกองกำลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) ใช้อากาศยานไร้คนขับทิ้งระเบิด จำนวน 3 ลูก บริเวณใกล้กับจุดที่ทหารเมียนมา กองพันทหารราบที่ 275 กระจายกำลังอยู่บริเวณพื้นที่ด้านทิศเหนือของสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 หรือบ้านเหยปู่ อ.เมียวดี จ.เมียวดี ของเมียนมา ด้านตรงข้ามบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยปฏิบัติการดังกล่าวเป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่ไม่ได้หวังผลเพื่อการสังหาร ทิ้งไปบริเวณพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อการข่มขวัญ และขู่ทหารเมียนมาให้ตัดสินใจปลดอาวุธและเข้ามาบอตัว แต่ฝ่ายทหารเมียนมายังไม่มีการแสดงท่าทีที่จะยอมจำนวน ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไทยระบุว่า จากการสังเกตการณ์ เชื่อว่ามีทหารเมียนมาบางส่วนที่ได้สำรวจเส้นทาง เพื่อเตรียมหนีเข้ามาที่ฝั่งไทย ซึ่งหากทางฝ่ายต่อต้านเข้าโจมตี ทหารเมียนมากลุ่มนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะหนีเข้ามาฝั่งไทย

15 เม.ย.67 เมียนมา “KNU สามารถต้านกองกำลังรัฐบาลทหารเมียนมาที่พยายามรุกคืบเข้าสู่เมืองเมียวดี”

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังสหภาพกะเหรี่ยง (KNU) ซึ่งกำลังสู้รบกับรัฐบาลเมียนมาในเวลานี้ ที่ระบุว่า กลุ่ม KNU ต่อต้านกองกำลังรัฐบาลเมียนมาที่พยายามรุกคืบเข้าสู่เมืองเมียวดีทางตะวันออกของประเทศ ติดกับชายแดนไทย ซึ่งกลุ่ม KNU เข้าควบคุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีทหารเมียนมาชีวิตและบาดเจ็บจากการสู้รบประมาณ 100 นาย ขณะเดียวกันกลุ่ม KNU กำลังร่วมมือกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ เพื่อต่อต้านกองทัพเมียนมาทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่กลุ่ม KNU กังวลคือชาวเมียนมา กว่า 1 ล้านคนที่ต้องพลัดถิ่น โดยเรียกร้องประชาคมโลกรวมถึงไทยให้การสนับสนุน พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาคืนอำนาจให้แก่ประชาชน

16 เม.ย.67 เมียนมา “KNLA พล.น.4 ประกาศยึดฐานของกองทัพเมียนมาแห่งแรกในภาคตะนาวศรี”

สนข. RFA รายงานว่า กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNLA) พล.น.4 ภายใต้อาณัติแห่ง
ชนชาติกะเหรี่ยง (KNU) ประกาศยึดฐาน พัน ร.103 ของกองทัพเมียนมาใน จ.มะริด ได้เป็นแห่งแรกของภาคตะนาว
ศรี เมื่อ 15 เม.ย.67 พร้อมควบคุมตัวทหาร 48 นาย รวมถึง พ.ท.อ่องเฮน ผบ.พัน ร.103 หลังจาก KNLA พล.น.4 สนธิ
กำลังกับ PDF กลุ่ม Myeik District Revolutionary Force บุกรุกยึดฐานดังกล่าวมาตั้งแต่ พ.ย.66

20 เม.ย.67 เมียนมา “กองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศใน จ.เมียวดี หัวง เม.ย.67 แล้วอย่างน้อย 21 ครั้ง”

สนข. Nikkei Asia รายงานอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวใน ทอ.ไทย ว่า เรดาร์ป้องกันภัยทางอากาศ
ตรวจจับอากาศยานของกองทัพเมียนมาโจมตีในพื้นที่ จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง หัวงระหว่าง 1-19 เม.ย.67 อย่างน้อย
21 ครั้ง โดยส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ที่ผลิตในรัสเซีย เช่น เครื่องบินขับไล่ไอพ่นแบบ MiG-29
แบบ Su-30 เครื่องบินฝึกขั้นสูงแบบ Yak-130 เฮลิคอปเตอร์แบบ Mi-35 แบบ Mi-14P และแบบ Mi-17 เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจโจมตีเป้าหมายฐานที่มั่นของกลุ่มต่อต้าน สงเสเปียงและเครื่องกระสุน เนื่องจากกองทัพเมียนมาไม่สามารถเสริม
กำลังรบภาคพื้นดินได้ ขณะที่องค์กร Armed Conflict Location and Event Data Project ในสหรัฐฯ ระบุว่า
กองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศ ระหว่าง พ.ย.66 - มี.ค.67 จำนวน 588 ครั้ง โดยเกือบ 1 ใน 5 ของการโจมตี มี
เป้าหมายเป็นฐานที่มั่นของกองทัพอาระกัน (AA) ในรัฐยะไข่และรัฐชิน ด้านองค์กรสิทธิมนุษยชน Myanmar Witness
ชี้ว่า กองทัพเมียนมาจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์จากรัสเซียเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับจีน โดยอาวุธที่นิยมจัดหาจากรัสเซีย
ได้แก่ อากาศยาน ระบบป้องกันภัยทางอากาศ และยานยนต์หุ้มเกราะ

21 เม.ย.67 เมียนมา “กองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องใน จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง”

สนข. Khit Thit Media รายงานว่า กองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องใน จ.เมียวดี
รัฐกะเหรี่ยง (ด้านตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก) ระหว่าง 20-21 เม.ย.67 โดยใช้เครื่องบินรบแบบ MiG-29 เครื่องบิน
ลำเลียงแบบ Y-12 และเฮลิคอปเตอร์แบบ MI-35 ที่ระเบิดทำลายฐานที่มั่นของกองกำลังผสมกลุ่มต่อต้านชาติ
พันธุ์กะเหรี่ยงและป้องกันไม่ให้โจมตีทหารเมียนมา พัน ร. 275 พล.ร.เบา 44 ค่ายผาซอง ประมาณ 150 นาย
ที่ประจำการอยู่ใน ด่าน ตม. สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ฝั่ง จ.เมียวดี ขณะที่ โฆษกรัฐบาลเมียนมา
ระบุเป็นปฏิบัติการเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย หลังจากกลุ่มต่อต้านใช้อาวุธหนักและอากาศยานไร้คนขับ
(Drone) ยิงโจมตีเพื่อยึดพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ การสู้รบใน จ.เมียวดี ส่งผลให้การขนส่งสินค้าข้ามแดนหยุดชะงัก
และมีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผกสม.) หนีเข้าไทยแล้วมากกว่า 3,000 คน

24 เม.ย.67 เมียนมา “กลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาถอนทหารออกจากเมืองเมียวดี”

กองกำลังสหภาพกะเหรี่ยง (KNU) ซึ่งเป็นกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมา ได้ถอนทหารออกจากเมืองเมียวดี ที่อยู่ติดชายแดนไทยแล้ว หลังจากที่ทหารของกองทัพเมียนมาปฏิบัติการตอบโต้กลับ จากเดิมที่ KNU สามารถยึดพื้นที่การค้าสำคัญเอาไว้ได้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยโฆษก KNU ระบุว่า ทหาร KNU ได้ถอนกำลังเป็นการชั่วคราวจากเมืองเมียวดี หลังจากทหารของกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมากลับเข้ามาในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ นอกจากนี้ ยังระบุว่ากองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNLA) ซึ่งเป็นปีกทหารของ KNU จะทำลายทหารรัฐบาลและทหารกองหนุนที่เข้ามาในเมืองเมียวดี แต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าหลังจากนี้ KNU จะดำเนินการอย่างไรต่อไป อนึ่ง การปะทะกันที่เมืองเมียวดีที่ปะทุขึ้นเมื่อ 20 เม.ย.67 ทำให้พลเรือนประมาณ 3,000 คนต้องหลบหนีออกจากเมือง ขณะที่ทางการไทยระบุว่า สถานการณ์ที่เมืองเมียวดีเริ่มดีขึ้น การต่อสู้เริ่มเบาบางลงและหวังว่าจะสามารถเปิดชายแดนได้อีกครั้ง เนื่องจากการค้าได้รับผลกระทบจากการสู้รบ

28 เม.ย.67 กัมพูชา “เหตุเพลิงไหม้ที่คลังเก็บกระสุนปืนทางตะวันตกของกัมพูชา ทหารเสียชีวิต 20 นาย”

สนข.Xinhua รายงานว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่คลังเก็บกระสุนปืนของกองทัพกัมพูชา จ.กำปงสปีอ ทางตะวันตกของกัมพูชา เมื่อ 27 เม.ย.67 ทำให้ทหารเสียชีวิต 20 นาย และบาดเจ็บอีกหลายนาย ขณะที่พลตำรวจตรี แซม ชัมมูน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรกำปงสปีอ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ ด้านพลเอกฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา แสดงความเสียใจต่อครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ มูลค่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ครอบครัวของทหารที่เสียชีวิต และ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับครอบครัวของทหารที่ได้รับบาดเจ็บ

เอเชียใต้ และเอเชียกลาง

8 เม.ย.67 ปากีสถาน “ลอบวางระเบิดที่ตลาดใน จ.บาโลจิสถาน ของปากีสถาน เสียชีวิต 2 ราย”

สนข.Xinhua รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการปากีสถานในวันเดียวกันว่า เกิดเหตุลอบวางระเบิดในตลาดแห่งหนึ่งที่เขตคุซดาร์ จ.บาโลจิสถาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถาน เมื่อ 7 เม.ย.67 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย และบาดเจ็บอีก 10 ราย ขณะเดียวกัน สำนักงานตำรวจของบาโลจิสถาน ระบุว่า เหตุระเบิดในครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนกำลังจับจ่ายใช้สอยในตลาด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเฉลิมฉลองวันสิ้นสุดช่วงเทศกาลถือศีลอด หรือวันอีฎิ้ลฟิตริ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ตะวันออกกลาง

31 มี.ค.67 ซีเรีย “เกิดเหตุคาร์บอมบ์ที่ตลาดในเมือง Azaz ของซีเรีย”

สนช.BBC รายงานว่า เกิดเหตุคาร์บอมบ์ในตลาดแห่งหนึ่งในเมือง Azaz ทางตอนเหนือของซีเรียใกล้กับพรมแดนตุรกี แรงระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 คน และได้รับบาดเจ็บ 30 คน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยหลังละศีลอดในหัวงรอมฎอน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีกลุ่มใดออกมารับว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น

1 เม.ย.67 ซีเรีย “รัสเซียประณามอิสราเอลเหตุโจมตีสถานกงสุลอิหร่านในซีเรีย”

สนช.Tass ของรัสเซีย รายงาน อ้างแถลงการณ์ของ กต.รัสเซีย ว่า รัสเซียเรียกร้องให้ผู้นำอิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารที่ยั่วในซีเรียและประเทศโดยรอบในภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลให้ความขัดแย้งขยายตัว จากเหตุอิสราเอลโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายสถานกงสุลอิหร่านในกรุงดามัสกัส ซีเรีย เมื่อ 1 เม.ย.67 ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย รวมถึงเจ้าหน้าที่การทูต ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ เนื่องจากอนุสัญญาเจนีวาที่กำหนดความคุ้มครองทางการทูต อีกทั้งการโจมตีในพื้นที่เมืองใหญ่ซึ่งมีพลเรือนอยู่หนาแน่น เสี่ยงต่อการเสียชีวิตและบาดเจ็บของพลเรือนจำนวนมาก ประชาคมระหว่างประเทศจำเป็นต้องกำหนดจุดยืนอย่างชัดเจน และจัดให้มีการดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับการกระทำดังกล่าว

2 เม.ย.67 ฉนวนกาซา “อิสราเอลโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซา มุ่งเป้ารถ จนท. World Central Kitche”

สนช. Al Jazeera รายงานอ้างแถลงการณ์ของ World Central Kitchen (WCK) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในสหรัฐฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่ผู้เดือดร้อนและประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลก ที่เผยแพร่ในวันเดียวกันนี้ ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติของ WCK สัญชาติออสเตรเลีย โปแลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ-แคนาดา รวม 6 ราย รวมทั้งอาสาสมัครชาวปาเลสไตน์ซึ่งทำหน้าที่ล้างและขั้บรถยนต์ 1 ราย เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศแบบกำหนดเป้าหมายของอิสราเอล เมื่อ 1 เม.ย.67 ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่พลเรือนในฉนวนกาซา โดยรถยนต์ที่มีเจ้าหน้าที่ WCK โดยสารมา เป็นรถหุ้มเกราะ 2 คัน และรถยนต์ปกติ 1 คัน ทั้งหมดติดตราสัญลักษณ์ WCK เด่นชัด ถูกโจมตีหลังเดินทางออกจากโกดังเก็บสิ่งของบรรเทาทุกข์ ในเมือง Deir al-Balah ทางกาซาตอนกลาง (ห่างจาก Gaza City ประมาณ 14 กม.) ซึ่งไม่มีการสู้รบในพื้นที่ และ WCK ได้แจ้งยืนยันขบวนรถยนต์ดังกล่าวกับกองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ก่อนออกเดินทางแล้ว ทั้งนี้ จากเหตุโจมตีดังกล่าวทำให้ WCK ตัดสินใจระงับภารกิจทั้งหมดในฉนวนกาซา

4 เม.ย.67 **ฉนวนกาซา “อิสราเอลอ้างเหตุ จนท. WCK เสียชีวิตเกิดจากการระบุเป้าหมายที่ผิดพลาด”**

พลโทเฮอรัลด์ ฮาเลวี เสนาธิการกองทัพอิสราเอล ออกแถลงการณ์อ้างว่า สาเหตุของการที่เจ้าหน้าที่ของ World Central Kitchen (WCK) เสียชีวิต 7 ราย จากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลที่เมือง Deir al-Balah ทางตอนกลางของฉนวนกาซา เมื่อ 1 เม.ย.67 เกิดจากการระบุเป้าหมายที่ผิดพลาดของกองทัพอิสราเอล ขณะที่ กำลังโจมตีกลุ่มฮามาสที่บริเวณดังกล่าวในช่วงเวลากลางคืน และยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลไม่ได้มีเจตนาที่ต้องการโจมตีเจ้าหน้าที่ของ WCK ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังพันธมิตรของอิสราเอล ซึ่งรวมถึงสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้อย่างเต็มรูปแบบและเป็นอิสระ

4 เม.ย.67 **ฉนวนกาซา “ผู้ก่อตั้งองค์กร WCK อ้างการเสียชีวิตของ จนท.มาจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอล”**

นายโฮเซ อันเดรส พ่อครัวผู้ก่อตั้งองค์กร World Central Kitchen (WCK) อ้างว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของ WCK จำนวน 7 ราย เสียชีวิตในฉนวนกาซา เป็นปฏิบัติการโจมตีอย่างเป็นระบบ พร้อมระบุว่า การเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ หรือความผิดพลาดของกองทัพอิสราเอล เนื่องจากยานพาหนะของ WCK มีสัญลักษณ์ขององค์กรอย่างชัดเจน ซึ่งอยู่บนหลังคาของยานพาหนะ

5 เม.ย.67 **เยเมน “กลุ่มฮูษีย์ยืนยันกองทัพอิสราเอล และอังกฤษปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในเยเมน 424 ครั้ง”**

สนช.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายอับดุลมาลิก อัล-ฮูตี ผู้นำกลุ่มกบฏฮูษีย์ในเยเมน เมื่อ 4 เม.ย.67 ที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอล และอังกฤษ ดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของเยเมน ประมาณ 424 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 37 ราย และบาดเจ็บอีก 30 ราย นอกจากนี้ ยังระบุว่า มีเรือประมาณ 90 ลำตกเป้าเป็นหมายการโจมตีของกลุ่มฮูษีย์ในทะเลแดง อีกทั้งกลุ่มฮูษีย์มีการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพิ่มมากขึ้น และได้ขยายการโจมตีไปยังภูมิภาคอื่น ๆ แล้ว อนึ่ง กลุ่มฮูษีย์ทำการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าต่างชาติในทะเลแดง นับตั้งแต่ พ.ย.66 เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านอิสราเอลที่ทำสงครามฉนวนกาซากับกลุ่มติดอาวุธฮามาส และสนับสนุนพลเมืองชาวปาเลสไตน์

6 เม.ย.67 **อิหร่าน “อิหร่านจับกุมสมาชิก IS เตรียมก่อเหตุร้ายในวันฉลองสิ้นสุครอมฎอน”**

เจ้าหน้าที่ตำรวจอิหร่านแถลงการณ์ระบุว่า สามารถจับกุมสมาชิกกลุ่ม Islamic State (IS) จำนวน 3 ราย ที่เตรียมก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในช่วงที่จะมีการฉลองการสิ้นสุดการถือศีลอด ในเดือนรอมฎอนที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า โดยสมาชิกที่ถูกจับกุมนั้นมีสมาชิกระดับอาวุโสรวมอยู่ด้วย 1 ราย ซึ่งถูกจับกุมได้ที่เมืองคาราจ ทางตะวันตกของกรุงเตหะราน หลังจากปะทะกับเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีการควบคุมคนอีก 8 ราย ที่ใกล้ชิดกับสมาชิก IS กลุ่มนี้ อนึ่ง กลุ่ม IS อ้างตัวว่าก่อเหตุระเบิด 2 ครั้งในเมืองเคอร์มานของอิหร่าน เมื่อ 3 ม.ค.67 และได้สังหารผู้คนร่วม 100 ราย โดยทางการอิหร่านจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 35 ราย หนึ่งในนั้นเป็นผู้บัญชาการของกลุ่ม ISIS-K ซึ่งเป็นสาขาในอัฟกานิสถานของ IS ขณะที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ ระบุว่าผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้นอกจากก่อเหตุในอิหร่านแล้ว ยังก่อเหตุกราดยิงในสถานที่แสดงคอนเสิร์ตซานกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อ 22 มี.ค.67 ด้วย

6 เม.ย.67 ตะวันออกกลาง “สหรัฐฯ ฝ่าระว่างระดับสูงหลังอิหร่านชู้ตอบโต้อิสราเอล”

สหรัฐฯ ฝ่าระว่างระดับสูงและเตรียมพร้อมเรื่องอิหร่านอาจจะก่อเหตุโจมตี โดยมีเป้าหมายเป็นอิสราเอลหรือทรัพย์สินของสหรัฐฯ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง หลังจากอิหร่านชู้ว่าจะตอบโต้ที่อิสราเอลโจมตีสถานทูตอิหร่านในกรุงตามัสกัสของซีเรีย ทั้งนี้ สนข.Reuters รายงานว่าเครื่องบินรบที่อาจจะเป็นของอิสราเอลได้ทิ้งระเบิดใส่สถานทูตอิหร่านในกรุงตามัสกัสเมื่อ 1 เม.ย.67 และได้สังหารผู้บัญชาการทหารของอิหร่าน 1 ราย ทำให้สถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับประเทศที่เป็นปรปักษ์ในภูมิภาคทวีความตึงเครียด ขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านระบุว่า มีที่ปรึกษาทางทหารถูกสังหาร 7 ราย หนึ่งในนั้นเป็นผู้บัญชาการอาวุโสในกองกำลังคุดส์ (Quds) ที่เป็นกองกำลังพิเศษของอิหร่าน พร้อมประกาศว่าอิหร่านมีสิทธิที่จะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างเด็ดขาด ด้านนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ได้หยิบยกเรื่องคำชู้ของอิหร่านขึ้นหารือกับนายเบนจามิน เนทันยาฮู นรม.อิสราเอล ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อ 4 เม.ย.67 โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ อ้างว่าที่มงานของทั้ง 2 ประเทศได้ติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอ นับตั้งแต่อิหร่านมีคำชู้ และสหรัฐฯ จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เรื่องการปกป้องอิสราเอลจากคำชู้ของอิหร่าน

7 เม.ย.67 อ่าวเอเดน “เกิดเหตุโจมตีเรือ 2 ลำในอ่าวเอเดน”

บริษัทรักษาความปลอดภัยแอมบริยของอังกฤษ ระบุว่า เกิดเหตุเรือ 2 ลำ ถูกโจมตีในอ่าวเอเดน ในน่านน้ำที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมน และเรือลำอื่นที่อยู่ใน่านน้ำใกล้เคียงได้รับคำแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังและรายงานหากพบสิ่งผิดปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้แจ้งว่าเป็นฝีมือของกลุ่มใด และไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ขณะเดียวกันสำนักงานการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรแจ้งว่า ผู้ควบคุมเรือลำหนึ่ง รายงานว่ามีซีปนาวุธยิงมาตกในน่านน้ำใกล้เคียงท้ายเรือขณะอยู่ห่างจากท่าเรือเอเดน ของเยเมนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 59 ไมล์ทะเล เรือไม่ได้รับความเสียหาย และลูกเรือทุกคนปลอดภัย ซึ่งสำนักงานไม่ได้ระบุว่า เป็นฝีมือของกลุ่มใด และไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเช่นกัน อนึ่ง อ่าวเอเดนมีน่านน้ำเชื่อมกับทะเลแดง ที่ผ่านมาเรือหลายลำที่ล่องในน่านน้ำแถบทะเลแดงถูกกลุ่มฮูซีในเยเมนโจมตีมาตั้งแต่ พ.ย.66 ซึ่งทางกลุ่มอ้างว่าทำไปเพื่อสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ที่เผชิญสงครามในกาซา ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเรือสินค้าทั่วโลก บริษัทเดินเรือหลายแห่งต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางไปอ้อมทวีปแอฟริกาที่นานขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

8 เม.ย.67 **ฉนวนกาซา “อิสราเอลอ้างผู้บัญชาการอิซบุลลอฮ์เสียชีวิตจากการโจมตีในฉนวนกาซา”**

กองทัพอิสราเอลระบุว่าได้โจมตีทางอากาศใส่เขตข่านยูนิส ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา ทำให้นายอาลี อาห์หมัด ฮัสซัน แห่งกองกำลังรัตวาน ผู้บัญชาการของกลุ่มอิซบุลลอฮ์เสียชีวิต และยังมีผู้เสียชีวิตอีก 2 ราย จากการโจมตีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ กองทัพอิสราเอลระบุว่า การโจมตีใส่เขตข่านยูนิสนั้นเป็นการตอบโต้ที่มีการยิงจรวดหลายลูกออกมาจากบริเวณนั้น อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้อิสราเอลได้ประกาศถอนทหารออกจากเขตข่านยูนิส โดยจะเหลือกำลังพลไว้เพียง 1 กองพลน้อยเท่านั้น ที่จะประจำการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว และย้ำว่าการถอนกำลังทหารไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณว่าสงครามอาจกำลังเข้าใกล้วาระสิ้นสุด แต่เป็นการปรับกลยุทธ์ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปในสงคราม อนึ่ง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อียิปต์เตรียมเป็นเจ้าภาพการเจรจารอบใหม่ เพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา และปล่อยตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจับตัวไป

9 เม.ย.67 **อิหร่าน “ผบ.ทร.IRGC ของอิหร่านระบุจะโจมตีตอบโต้อิสราเอลในห้วงเวลาที่เหมาะสม”**

สนข. Reuters รายงานอ้าง พล.ร.ต. Alireza Tangsiri ผู้บัญชาการ ทร. สังกัดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ให้สัมภาษณ์ สนข. ISNA ของอิหร่านว่า อิหร่านจะตอบโต้อิสราเอลที่ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีอาคารแผนกกงสุลของ สอท.อิหร่าน ประจำซีเรีย เมื่อ 1 เม.ย.67 ทำให้ผู้บัญชาการระดับสูงและสมาชิกของ IRGC เสียชีวิตรวม 7 นาย โดยจะดำเนินการในห้วงเวลาที่เหมาะสม แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม พล.ร.ต. Alireza ระบุว่าอิหร่านสามารถปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ หากศัตรูก่อวุ่นจนทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลง พร้อมวิจารณ์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ซึ่งรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอล เมื่อปี 2563 ว่าไม่ควรเปิดรับอิสราเอลที่อ้างการรื้อฟื้นความสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับ UAE แต่กลับมีวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงและการทหารแอบแฝง ซึ่งอิหร่านเห็นว่าเป็นภัยคุกคามต่ออิหร่านและภูมิภาค

9 เม.ย.67 **อิหร่าน “กลุ่มติดอาวุธมุสลิมซุนนีโจมตีรถยนต์ลาดตระเวนของตำรวจอิหร่าน”**

สนข. Press TV รายงานว่ากลุ่มติดอาวุธมุสลิมซุนนี Jaish al-Adl ในจังหวัด Baluchestan ทางตะวันตกของปากีสถาน ก่อเหตุโจมตีรถยนต์ของตำรวจอิหร่าน 2 คัน ขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในเขต Sib และเขต Soran จ. Sistan-Baluchestan ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่าน ติดชายแดนอัฟกานิสถานและปากีสถาน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอิหร่านเสียชีวิต 5 นาย และบาดเจ็บ 2 นาย โดยก่อนหน้านี้กลุ่มฯ ได้ก่อเหตุโจมตีฐานทัพสถานีตำรวจ และสำนักงานใหญ่ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ในเขต Rask และ Chabahar จ. Sistan-Baluchestan เมื่อ 4 เม.ย.67 รวม 5 แห่ง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงอิหร่านเสียชีวิต 10 นาย ทั้งนี้ กลุ่ม Jaish al-Adl ก่อเหตุโจมตีหน่วยความมั่นคงใน จ. Sistan-Baluchestan ของอิหร่านบ่อยครั้งโดยอ้างเรื่องสิทธิสำหรับชนกลุ่มน้อยมุสลิมซุนนีชาวบาลูจในอิหร่าน

10 เม.ย.67 ซีเรีย “อิสราเอลโจมตีฐานทหารที่กลุ่มฮิซบอลลอฮ์ในเลบานอนเข้าไปจัดตั้งในซีเรีย”

สนข. AFP รายงานอ้างกองทัพอิสราเอลเผยแพร่แถลงการณ์ว่า เครื่องบินรบของอิสราเอลทิ้งระเบิดโจมตีอาคารแห่งหนึ่งในซีเรีย เมื่อ 9 เม.ย.67 หลังจากมีข้อมูลข่าวกรองยืนยันว่าอาคารเป้าหมายเป็นฐานทหารที่กลุ่มฮิซบอลลอฮ์ในเลบานอนเข้าไปจัดตั้งในซีเรีย โดยอิสราเอลจะไม่ยอมให้กลุ่มฮิซบอลลอฮ์ในเลบานอนเข้ามาใช้ซีเรียเป็นแนวรบ พร้อมระบุให้รัฐบาลซีเรียรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในดินแดนของตน นอกจากนี้รายงานยังอ้าง Syrian Observatory for Human Rights ระบุว่าอิสราเอลยิงปืนใหญ่และส่งเครื่องบินรบเข้าไปโจมตีฐานทหารซีเรียและคลังอาวุธแห่งหนึ่งใน จ.Daraa ทางตอนใต้ของซีเรีย เมื่อ 9 เม.ย.67 เพื่อตอบโต้กลุ่มติดอาวุธพันธมิตรของอิหร่านและกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ ที่ยิงจรวด Katyusha จากซีเรีย เข้าไปโจมตีที่ราบสูงโกลานเมื่อ 8 เม.ย.67

12 เม.ย.67 ซีเรีย “สหรัฐฯ ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับกรณีกองทัพอิสราเอลโจมตีอาคารกงสุลอิหร่านในซีเรีย”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนางคาริน ฌอง-ปีแอร์ โฆษกทำเนียบขาวสหรัฐฯ เมื่อ 11 เม.ย.67 ที่ยืนยันว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่กองทัพอิสราเอลโจมตีอาคารกงสุลอิหร่าน ในซีเรีย เมื่อ 1 เม.ย.67 ที่ทำให้ที่ปรึกษาทางทหารของอิหร่านเสียชีวิตทั้งสิ้น 7 นาย พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าอิหร่านไม่ควรใช้ประเด็นดังกล่าวเป็นข้ออ้างในการทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านลุกลามไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้ สหรัฐฯ อยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูง เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่อิหร่านอาจดำเนินการตอบโต้อิสราเอล โดยนักการทูตสหรัฐฯ ทำงานอย่างหนักเพื่อลดความตึงเครียดความขัดแย้งดังกล่าว

13 เม.ย.67 อิสราเอล “สหรัฐฯ อ้างอิหร่านเตรียมโจมตีอิสราเอล”

นสพ.The Wall Street Journal รายงานอ้างแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ที่ระบุว่า อิหร่านกำลังเตรียมการใหญ่ในการโจมตีอิสราเอล ภายใน 24 - 48 ชั่วโมงข้างหน้า เพื่อล้างแค้นที่อิสราเอลได้โจมตีผลประโยชน์ของอิหร่านในซีเรีย จนทำให้นายพลคนสำคัญเสียชีวิตพร้อมกับคนอื่น ๆ อีกนับสิบคนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังระบุว่าเวลานี้ประเทศต่าง ๆ ในตะวันออกกลางอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ตึงเครียดและการโจมตีจากอิหร่านแล้ว โดยเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่യാตอลละห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้ประกาศจะลงโทษอิสราเอล

13 เม.ย.67 อิสราเอล “อิหร่านโจมตีแก๊สแค้นอิสราเอลด้วยโดรนและขีปนาวุธจำนวนมาก”

ทางการอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิด และขีปนาวุธ รวมกันกว่า 300 ลูกโจมตีอิสราเอล โดยกองทัพอิสราเอลแถลงว่ามีโดรนมากกว่า 100 ลำ ยิงมาจากอิหร่าน แต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย ขณะที่แหล่งข่าวในอิรักและจอร์แดน รายงานพบเห็นโดรนหลายลำบินเหนือ่านฟ้า ส่วนเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า ทหารในภูมิภาคได้ยิงสกัดโดรนของอิหร่านบางส่วนเหนือ่านฟ้าซีเรีย ทั้งนี้ การโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศตอบโต้อิสราเอลที่ดำเนินการโจมตีทางอากาศใส่อาคารกงสุลอิหร่านในซีเรีย เมื่อ 1 เม.ย.67 ทำให้ทหารในกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเสียชีวิต 7 นาย ซึ่งมีนายทหารระดับสูงรวมอยู่ด้วย 2 นาย ในขณะที่อิสราเอลไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธว่าเป็นผู้ลงมือโจมตีสถานกงสุลอิหร่าน อนึ่ง เหตุการณ์ในครั้งนี้นับเป็นการโจมตีดินแดนอิสราเอลโดยตรงครั้งแรกของอิหร่าน นับแต่เกิดการสู้รบรอบใหม่ของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส เมื่อ 7 ต.ค.66 โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็นำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน

14 เม.ย.67 อิสราเอล “อิหร่านอ้างสิทธิป้องกันตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศในการโจมตีอิสราเอล”

กต.อิหร่าน ออกแถลงการณ์ว่ากองทัพอิหร่านใช้สิทธิตามบรรทัดฐานในการป้องกันตนเองตามมาตรา 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติ (UN) ปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอิสราเอลหลายครั้ง ด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับติดตั้งระเบิดเพื่อตอบโต้อิสราเอลที่รุกรานอิหร่านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการโจมตีอาคารแผนกงสุลของ สอท.อิหร่าน ในกรุงดามัสกัส ซีเรีย เมื่อ 1 เม.ย.67 ส่งผลให้ที่ปรึกษาทางทหารอิหร่านที่พำนักในอาคารดังกล่าวตามคำเชิญของรัฐบาลซีเรียเสียชีวิต ทั้งนี้ อิหร่านยืนยันการเคารพพันธกรณีตามกฎหมาย UN และกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ก็ย้ำความมุ่งมั่นที่จะปกป้องอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และผลประโยชน์ของชาติ จากการใช้กำลังและการรุกรานที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ และอิหร่านไม่ลังเลที่จะใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อปกป้องผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย จากการกระทำที่เป็นการรุกรานหรือใช้กำลังของอิสราเอล

ขณะที่ประธานาธิบดีโจเซฟ ไบเดน ของสหรัฐฯ ระบุว่า นรม.เบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอลระหว่างการหารือทางโทรศัพท์ หลังอิหร่านปฏิบัติการทางอากาศโจมตีอิสราเอล ว่า สหรัฐฯ จะไม่ร่วมโจมตีตอบโต้อิหร่าน แต่ย้ำให้อิสราเอลยกสถานการณดังกล่าวว่าเป็นชัยชนะที่สะท้อนถึงขีดความสามารถของกองทัพอิสราเอล หลังสหรัฐฯ ประเมินว่าอิสราเอลสามารถป้องปรามการโจมตีทางอากาศจากอิหร่านได้เกือบทั้งหมด โดยกองทัพสหรัฐฯ สามารถจับสัญญาณการโจมตีจากอากาศยานไร้คนขับมากกว่า 70 ลำ และขีปนาวุธนำวิถีอย่างน้อย 100 ลูก

15 เม.ย.67 อิสราเอล “กต.อังกฤษเรียกร้องอิสราเอลไม่ให้ดำเนินการโจมตีตอบโต้อิหร่าน”

นายเดวิด คาเมรอน รมว.กต. ของอังกฤษเรียกร้องทางการอิสราเอล ไม่ให้ดำเนินการโจมตีตอบโต้ทางการอิหร่าน ที่ยิงขีปนาวุธกว่า 300 ลูก โจมตีอิสราเอล เมื่อ 13 เม.ย.67 โดยระบุว่ารัฐบาลอิสราเอลควรพิจารณาการโจมตีตอบโต้อิหร่านอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากการโจมตีของอิหร่านแทบไม่สร้างความเสียหายใด ๆ แก่ดินแดนอิสราเอล นอกจากนี้ยังระบุอีกว่า อิสราเอลมีสิทธิที่จะดำเนินการโจมตีตอบโต้อิหร่าน อย่างไรก็ตาม ทางการอังกฤษขอเรียกร้องอิสราเอลไม่ให้ดำเนินการโจมตีตอบโต้ เนื่องจากไม่ต้องการให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต้องขยายวงกว้างมากขึ้น พร้อมให้คำมั่นว่า อังกฤษจะทำงานร่วมกับพันธมิตร เพื่อปรับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อทางการอิหร่าน

16 เม.ย.67 อิสราเอล “อิรักยืนยันไม่มีการยิงขีปนาวุธจากดินแดนอิรักเข้าไปโจมตีอิสราเอล”

สนข. Reuters รายงาน อ้างนาย Mohammed Shia al-Sudani นรม.อิรัก ระบุในวันเดียวกันว่า “ไม่ได้รับรายงานทางทหารหรือข้อบ่งชี้ใด ๆ ที่แสดงว่ามีการยิงขีปนาวุธหรืออากาศยานไร้คนขับจากดินแดนอิรักเข้าไปโจมตีอิสราเอลในห้วงที่อิหร่านก่อเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อ 13 เม.ย.67 และยืนยันว่าอิรักมีจุดยืนไม่ให้อีกใครได้นำพาอิรักเข้าสู่ความขัดแย้ง ทั้งนี้ การปฏิเสธความเกี่ยวข้องดังกล่าวมีขึ้นหลังจาก พล.ท. Herzl Halevi เสนาธิการกองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ระบุว่า การโจมตีอิสราเอลโดยอิหร่านเมื่อ 13 เม.ย.67 มีการยิงขีปนาวุธนำวิถี (ballistic missiles) ขีปนาวุธร่อน (cruise missiles) อากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ และจรวดกว่า 350 ลูก จากดินแดนอิหร่าน อิรัก เยเมน และเลบานอน

16 เม.ย.67 เลบานอน “อิสราเอลใช้ UAV โจมตีในเลบานอน สังหารกลุ่มฮิซบอลลอฮ์เสียชีวิต 3 ราย”

สนข. Reuters รายงานว่า อิสราเอลส่งอากาศยานไร้คนขับข้ามพรมแดนเข้าไปโจมตีอาคารที่เป็นฐานของกลุ่มฮิซบอลลอฮ์ ในพื้นที่ชุมชน 4 แห่งทางตอนใต้ของเลบานอน รวมทั้งรถยนต์ที่มีสมาชิกระดับสำคัญโดยสารอยู่ ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มฮิซบอลลอฮ์เสียชีวิต 3 ราย ได้แก่ นาย Ismail Yousef Baz สมาชิกระดับ ผบ.ภาคสนามในพื้นที่ชายฝั่ง นาย Muhammad Hussein Shahouri ผบ.หน่วยจรวดเขตตะวันตกของกองกำลัง Radwan และนาย Mahmoud Fadlallah สังกัดหน่วยเดียวกัน การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากกลุ่มฮิซบอลลอฮ์อ้างในวันเดียวกันว่าส่งอากาศยานไร้คนขับติดตั้งระเบิด 2 ลำ โจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศ Iron Dome ในพื้นที่ Beit Hillel ทางตอนเหนือของอิสราเอล ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 3 คน

19 เม.ย.67 อิหร่าน “อิหร่านยิงสกัดกั้นโดรนของอิสราเอลทางตอนกลางของประเทศ”

สนช.ทางการอิหร่าน รายงานว่า กองทัพอิหร่านยิงสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิสราเอล จำนวน 3 ลำ เหนือ่านฟ้าเมืองอิสฟาฮาน ทางตอนกลางของอิหร่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานนิวเคลียร์ที่สำคัญ หลังเปิดใช้ระบบการป้องกันภัยทางอากาศ และประกาศระงับเที่ยวบินในหลายพื้นที่ของประเทศ ขณะที่นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ เตือนว่าความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงจากสงครามในฉนวนกาซา และการที่อิหร่านโจมตีอิสราเอล อาจนำไปสู่ความขัดแย้งระดับภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบ โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุด ทั้งนี้ อิสราเอลเริ่มโจมตีอิหร่านโดยตรง เพื่อตอบโต้การที่อิหร่านยิงซีปนาวุธและโดรนกว่า 300 ลูก โจมตีอิสราเอล เมื่อ 13 เม.ย.67

อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย

1 เม.ย.67 รัสเซีย “อิหร่านเตือนรัสเซียก่อนเกิดเหตุกราดยิงในคอนเสิร์ต”

สนช.ต่างประเทศ รายงานว่า แหล่งข่าว 3 รายได้ให้ข้อมูลระบุว่า อิหร่านได้แจ้งเตือนรัสเซีย เรื่องความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุก่อการร้ายใหญ่ขึ้นในรัสเซีย ก่อนเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายกราดยิงคนในสถานที่แสดงคอนเสิร์ตชานกรุงมอสโกเมื่อ 22 มี.ค.67 โดยแหล่งข่าวคนแรกอ้างว่าไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุกราดยิงที่โครคัส ซิตี้ ฮอลล์ รัฐบาลอิหร่านได้แบ่งปันข้อมูลจากการสอบปากคำกลุ่มที่ถูกจับกุมฐานพัวพันเหตุระเบิดในอิหร่านกับ รัฐบาลรัสเซีย เรื่องอาจจะเกิดการก่อการร้ายใหญ่ขึ้นในรัสเซีย ส่วนแหล่งข่าวคนที่ 2 อ้างว่าข้อมูลที่อิหร่านส่งให้รัสเซียไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเรื่องวันเวลาและเป้าหมายการก่อเหตุ โดยระบุเพียงว่าสมาชิกกลุ่ม ISIS-K ได้รับคำสั่งให้เตรียมตัวก่อเหตุใหญ่ในรัสเซีย และบางคนได้เดินทางไปถึงรัสเซียแล้ว ขณะที่แหล่งข่าวรายที่ 3 อ้างว่า เนื่องจากอิหร่านตกเป็นเหยื่อก่อการร้ายมาหลายปี ทางกรอิหร่านจึงแจ้งให้รัสเซียทราบถึงข้อมูลที่ได้จากกลุ่มก่อการร้ายที่ถูกจับกุม ทั้งนี้ กระทรวงข่าวกรองอิหร่านได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 35 รายที่พัวพันกับเหตุระเบิดที่เมืองเคอร์มาน อิหร่าน เมื่อ 3 มี.ค.67 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตประมาณ 100 ราย และต่อมากกระทรวงฯ ได้แถลงว่าสามารถจับกุมผู้บัญชาการของกลุ่ม ISIS-K ซึ่งเป็นกลุ่มในอัฟกานิสถานของกลุ่ม Islamic State (IS) ได้ อนึ่ง IS อ้างตัวว่าเป็นผู้ก่อเหตุระเบิดในอิหร่านและเหตุกราดยิงในรัสเซีย แต่รัสเซียเชื่อว่ายูเครนพัวพันในเรื่องนี้

1 เม.ย.67 สหรัฐฯ “เกิดเหตุยิงกัน 2 ครั้งในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส ของสหรัฐฯ”

สนช.ต่างประเทศ รายงานว่า เกิดเหตุยิงกันถึง 2 ครั้งในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส ของสหรัฐฯ โดยทั้ง 2 ครั้งเกิดขึ้นในงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิด เหตุการณ์แรก เกิดขึ้นเมื่อ 31 มี.ค.67 ช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. โดยเสียงปืนได้ดังขึ้นหลังการทะเลาะวิวาทกันในงานปาร์ตี้แห่งหนึ่ง ทางตะวันตกของเมืองฯ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 1 เม.ย.67 ในช่วงเวลา 01.30 น. โดยชายผู้ก่อเหตุได้เปิดฉากยิงใส่เพื่อนบ้าน เนื่องจากไม่พอใจที่เพื่อนบ้านร้องเรียนเรื่องการเปิดเพลงดังในงานปาร์ตี้ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย

1 เม.ย.67 สหรัฐฯ “กราดยิงสนั่นห้างอินเดียนาโพลิส วัยรุ่นและเด็กเจ็บ 7 ราย”

เกิดเหตุยิงกันนอกห้างสรรพสินค้าเซอร์เคิล เซ็นเตอร์ ในย่านใจกลางในเมืองอินเดียนาโพลิส รัฐอินเดียนา สหรัฐฯ ส่งผลให้มีวัยรุ่นรวมทั้งเด็กอายุระหว่าง 12 - 17 ปี ได้รับบาดเจ็บ 7 ราย ขณะที่ยังไม่มีการจับตัวผู้ก่อเหตุครั้งนี้ โดยตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีการใช้อาวุธปืนมากกว่า 1 กระบอกในการก่อเหตุ แต่ยังไม่ชี้ชัดว่ามีผู้ก่อเหตุกี่คน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอความร่วมมือประชาชนให้แจ้งเบาะแสเพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป พร้อมขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานให้อยู่ห่างจากอาวุธปืน เพื่อลดโอกาสในการก่อเหตุความรุนแรง อนึ่ง เหตุกราดยิงครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่เมืองอินเดียนาโพลิสกำลังเผชิญกับปัญหาความรุนแรงจากอาวุธปืนที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีรายงานจากสื่อท้องถิ่นว่า ปีที่แล้วเกิดเหตุฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืนเพิ่มมากขึ้นถึง 85 % เมื่อเทียบกับช่วง 15 ปีที่ผ่านมา

2 เม.ย.67 ฟินแลนด์ “เหตุกราดยิงที่โรงเรียนเวียร์โตลา ในฟินแลนด์ นักเรียนเสียชีวิต 1 ราย”

เกิดเหตุกราดยิงเกิดขึ้นที่โรงเรียนเวียร์โตลา ในเมืองวันตา นอกกรุงเฮลซิงกิ ของฟินแลนด์ ซึ่งจากการสอบสวนทราบว่ามือปืนเป็นนักเรียนวัย 12 ปี ใช้อาวุธปืนกราดยิงเพื่อนนักเรียนเสียชีวิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ก่อนที่ตำรวจจะจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้พร้อมของกลางอาวุธปืน 1 กระบอก โดยผู้ก่อเหตุให้การว่าตนเองตกเป็นเป้าหมายของการบูลลี่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสืบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่สืบสวน แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นการก่อเหตุโดยเจตนาหรือไม่ ทั้งนี้ ฟินแลนด์เป็นที่รู้จักในชื่อประเทศแห่งการล่าสัตว์ ใครก็ตามที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถยื่นขอใบอนุญาตครอบครองปืนได้ และเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถขอใบอนุญาตใช้งานปืนของคนอื่นได้ ทำให้ตอนนี้ในฟินแลนด์มีผู้ถือใบอนุญาตครอบครองปืนกว่า 430,000 คน จากประชากรทั้งหมด 5.6 ล้านคน และมีอาวุธปืนหมุนเวียนอยู่ประมาณ 1.5 ล้านกระบอก ในขณะที่เดียวกัน อัตราการบูลลี่ในโรงเรียนของฟินแลนด์กำลังเพิ่มสูงขึ้น โดยสถิติล่าสุดชี้ว่า เด็กอายุ 12 ปี จำนวน 8.6% ตกเป็นเป้าหมายของการบูลลี่ในโรงเรียนอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เพิ่มจากปี 2562 ซึ่งตัวเลขอยู่ที่ 7.9%

5 เม.ย.67 รัสเซีย “รัสเซียพบหลักฐานการก่อการร้ายที่อาจเชื่อมโยงปฏิบัติการทางทหารของยูเครน”

สนช. Tass รายงานว่า คณะกรรมการสืบสวนของรัสเซียพบหลักฐานสำคัญจากการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลโทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุโจมตีศาลว่าการครอคัส แม้ผู้ก่อเหตุพยายามทำลายแต่ผู้เชี่ยวชาญพบข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมสำหรับก่อเหตุ คือการเลือกสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตในศาลว่าการครอคัส โดยหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดส่งภาพถ่ายอาคารและถนนทางเข้าอาคารเมื่อ 24 ก.พ.67 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 2 ปี การปฏิบัติการในยูเครน นอกจากนี้ ยังพบรูปถ่ายคนสวมชุดลายพรางติดธงชาติยูเครน พื้นหลังเป็นอาคาร สิ่งก่อสร้างที่ถูกทำลาย และภาพแอสตมปียูเครนที่มีลักษณะลามกอนาจาร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ อาจบ่งชี้ถึงความเชื่อมโยงของผู้ก่อการร้ายกับการปฏิบัติการทางทหารของยูเครน

10 เม.ย.67 สหรัฐฯ “เหตุยิงกันในฟิลาเดลเฟียใกล้งานฉลองอิฎิ้ลฟิตรี”

เกิดเหตุร้ายรุนแรงยิงกันบริเวณใกล้กับงานฉลองวันอิฎิ้ลฟิตรี แถบจัตุรัส Clara Muhammad ในเมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ของสหรัฐฯ เบื้องต้นมีรายงานผู้บาดเจ็บ 3 ราย ในจำนวนนี้คนหนึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยอายุ 15 ปี ได้รับบาดเจ็บจากการถูกตำรวจยิงที่ขาและไหล่ แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลาเดลเฟียรายงานว่า สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 5 รายที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนในที่เกิดเหตุอีก 5 กระบอก พร้อมระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุที่กลุ่มวัยรุ่นยิงกัน แต่เชื่อว่าการก่อเหตุไม่เกี่ยวข้องกับงานฉลองวันอิฎิ้ลฟิตรี ซึ่งจัดขึ้นใกล้มัสยิดฟิลาเดลเฟีย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

10 เม.ย.67 ยุโรป “หลายประเทศในยุโรปเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อการร้าย”

สนช. ต่างประเทศ รายงานว่า ทางการอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อป้องกันการก่อการร้ายที่อาจเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตี จากที่ก่อนหน้านี้กลุ่ม Islamic State (IS) ได้ข่มขู่ว่าจะก่อเหตุในสนามกีฬา 4 แห่งใน 3 ประเทศดังกล่าว ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอล UEFA Champions League รอบ 8 ทีมสุดท้าย ที่ได้ทำการแข่งขันตั้งแต่ 9 -10 เม.ย.67 โดยสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (Union of European Football Associations : UEFA) ยืนยันไม่เลิกการแข่งขันตามกำหนดเดิม พร้อมขอให้แฟนบอลปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่และมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะมีความเข้มงวดมากเป็นพิเศษ สำหรับการผ่านประตูเข้าไปภายในสนามกีฬา อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีรายงานการตรวจสิ่งผิดปกติ ทั้งนี้ การตื่นตัวต่อการรับมือการก่อการร้ายในยุโรปมีมากขึ้นหลังจากที่กลุ่ม IS ได้อ้างตัวว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีหอประชุมที่ใช้จัดคอนเสิร์ต ในกรุงมอสโก รัสเซีย ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 144 ราย เมื่อ 22 มี.ค.67

13 เม.ย.67 รัสเซีย “รัสเซียเร่งสอบสวนเหตุระเบิดรถยนต์ในมอสโก”

สนช.ต่างประเทศ รายงานว่า ทางการรัสเซียเร่งสอบสวนเหตุระเบิดรถยนต์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 12 เม.ย.67 บริเวณลานจอดรถแห่งหนึ่งในกรุงมอสโก โดยพบว่ามีรถยนต์คันดังกล่าวเป็นของนายวาซิลี โปโรชอฟ ชาวยูเครนที่แปรพักตร์มาอยู่ในรัสเซีย ตั้งแต่ พ.ศ.2561 แต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุระเบิดรถยนต์ครั้งนี้ ทั้งนี้ นายโปโรชอฟ เป็นที่ต้องการตัวของยูเครน หลังจากที่เขาได้ออกมาเปิดโปงเมื่อ 2562 ว่ายูเครนยิงเครื่องบินโดยสารมาเลเซีย - แอร์ไลน์ส ตกเมื่อปี 2557 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 298 ราย โดยเครื่องบินถูกยิงขณะบินผ่านพื้นที่ควบคุมของกลุ่มกบฏในภูมิภาคโดเนตสก์ทางตะวันออกของยูเครน แต่ชิปนาวิคที่ใช้ยังเป็นอาวุธต่อต้านอากาศยานที่นำเข้าจากรัสเซียมายังภูมิภาคนี้

13 เม.ย.67 ออสเตรเลีย “คนร้ายก่อเหตุใช้มีดแทงคนที่ห้างฯ ในซิดนีย์ เสียชีวิต 6 ราย”

เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดไล่แทงผู้คนที่ห้างสรรพสินค้าเวสต์ฟิลด์ บอนได๋ จังค์ซันในนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 6 ราย และบาดเจ็บอีกอย่างน้อย 12 ราย และต่อมาผู้ก่อเหตุถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงยิงเสียชีวิต ขณะที่ สนช. ABC สื่อสาธารณะของออสเตรเลียรายงานว่า ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าคนร้ายมีมีดเล่มใหญ่เป็นอาวุธและดูเหมือนว่าจะลงมือทำร้ายไม่เลือกหน้า ด้านเว็บไซต์ข่าวนิวส์คอคคอมดอทเอชของออสเตรเลีย รายงานว่า ตำรวจหญิงที่เผชิญหน้ากับคนร้ายบอกให้เขาวางมีดแต่คนร้ายไม่ปฏิบัติตาม เธอจึงตัดสินใจยิง ต่อมาเมื่อ 14 เม.ย.67 เจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ก่อเหตุที่ใช้มีดเล่มใหญ่ไล่แทงคนจนเสียชีวิต 6 ราย ที่ห้างสรรพสินค้าในนครซิดนีย์ เป็นชายวัย 40 ปี ชื่อโจเอล คอชี่ ซึ่งตำรวจในรัฐควีนส์แลนด์ รู้จักเขามาก่อนหน้านี้ โดยนายคอชี่เป็นบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตมาตั้งแต่อายุ 17 ปี และได้ติดต่อกับตำรวจอย่างสม่ำเสมอในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าค้นที่พักที่ผู้ก่อเหตุเช่าอยู่ แต่ไม่พบหลักฐานว่าเขาเตรียมการก่อเหตุทำร้ายประชาชน

15 เม.ย.67 ออสเตรเลีย “เยาวชนบุกแทงบาทหลวงในโบสถ์ที่ซิดนีย์ ระหว่างทำพิธีทางศาสนา”

สนข.AFP รายงานว่า เกิดเหตุเยาวชนใช้อาวุธมีดบุกแทงบาทหลวงที่โบสถ์คริสต์เดอะกูดเชพเพิร์ด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเวคส์ลี ศูนย์กลางของชุมชนคริสเตียนอัสซีเรีย บริเวณชานเมืองทางตะวันตกของซิดนีย์ ออสเตรเลีย โดยผู้ก่อเหตุเป็นชายวัย 15 ปี ใช้มีดแทงบิชอปมาร์ มาริ เอมมานูเอล ระหว่างทำพิธีทางศาสนาบนเวทีและมีกรไลฟ์สดทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุถูกศาสนิกชนที่มาช่วยพิธีช่วยกันจับกุมตัวเอาไว้ได้ โดยเหตุดังกล่าวทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 4 ราย ทั้งนี้ ชาวอัสซีเรียสืบเชื้อสายมาจากอาณาจักรที่ปกครองดินแดนตะวันออกกลางโบราณ และต้องเผชิญกับการข่มเหงในฐานะชนกลุ่มน้อยทางศาสนาและชาติพันธุ์ที่แตกต่างจากชนกลุ่มใหญ่ชาวอาหรับและมุสลิมในภูมิภาค อนึ่ง เหตุความรุนแรงล่าสุดนี้เกิดขึ้นให้หลังเหตุคนร้ายไล่แทงคนเสียชีวิต 6 ราย ที่ศูนย์การค้าเวสต์ฟิลด์ บอนได จังก์ชั่น ในซิดนีย์ เมื่อ 13 เม.ย.67 เพียง 2 วัน

ต่อมาเมื่อ 16 เม.ย.67 คาเรน เว็บบ์ ผู้บัญชาการตำรวจนิวเซาท์เวลส์ ระบุว่ามีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการก่อเหตุมีแรงจูงใจมาจากแนวคิดสุดโต่งในทางศาสนา และหลังจากพิจารณาหลักฐานต่าง ๆ แล้วขอประกาศว่าเหตุการณ์นี้เป็นการก่อการร้าย โดยผู้ก่อเหตุมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า แต่ในเบื้องต้นคาดว่าเป็นการก่อเหตุเพียงลำพัง

16 เม.ย.67 สหรัฐฯ “กราดยิงในนิวยอร์ก เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 3 ราย”

เหตุการณ์กราดยิงในสหรัฐฯ ยังคงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ล่าสุดเกิดขึ้นในย่านบรู๊วซของนครนิวยอร์ก โดยเจ้าหน้าที่ปกครองระบุว่า กลุ่มมือปืนใช้รถจักรยานยนต์สองคันนั่งซ้อนท้ายกันมา และคนที่นั่งอยู่ด้านหลังได้ชักปืนออกมายิงใส่กลุ่มคนที่ยืนอยู่บริเวณสี่แยกแห่งหนึ่งประมาณ 10 นาที ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 4 ราย ทั้งหมดเป็นชายอายุระหว่าง 23 - 37 ปี ส่วนใหญ่ถูกยิงที่ขา ในจำนวนนี้มีชายวัย 29 ปีคนหนึ่งถูกยิงเข้าที่หน้าอก ทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนผู้ก่อเหตุทั้ง 4 คนได้หลบหนีไป โดยทั้งหมดสวมเสื้อมีฮู้ด และสวมหน้ากากปิดบังใบหน้า ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ 1 ราย แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า ผู้ต้องสงสัยรายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ด้วยหรือไม่

22 เม.ย.67 สหรัฐฯ “เกิดเหตุยิงกันกลางงานเลี้ยงในเมืองเมมฟิส ของสหรัฐฯ”

เกิดเหตุยิงกันกลางงานเลี้ยงในเมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี ของสหรัฐฯ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 6 ราย โดยงานเลี้ยงดังกล่าวจัดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการที่บริเวณสวนสาธารณะของเมือง มีผู้มาร่วมงานประมาณ 200 - 300 ราย ทั้งนี้ นับเป็นเหตุกราดยิงครั้งที่ 115 ที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ ในปี 2567 ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 200 ราย และบาดเจ็บประมาณ 400 ราย

24 เม.ย.67 ออสเตรเลีย “ออสเตรเลียมีความเสี่ยงถูกโจมตีจากการก่อการร้าย”

นสพ.The Australian รายงานอ้างอิงถ้อยแถลงของนาย Mike Burgess ผอ.หน่วยต่อต้านการข่าวกรองออสเตรเลีย (Australian Security Intelligence Organisation-ASIO) ต่อสโมสรผู้สื่อข่าวแห่งชาติ (National Press Club) ที่กรุงแคนเบอร์รา ประเมินภัยคุกคามจากการก่อการร้ายต่อออสเตรเลียว่า อยู่ในระดับเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นระดับที่ 2 จากสูงสุดระดับที่ 5 หมายถึงมีโอกาสเผชิญการก่อการร้ายร้อยละ 50 ภายใน 12 เดือนข้างหน้า โดยจะเป็นการโจมตีของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลขนาดเล็กโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า หรือมีสัญญาณเตือนเพียงเล็กน้อย และเกิดจากกลุ่มนิยมความรุนแรงที่มีแรงจูงใจทางศาสนาทั้งมุสลิมซุนนี และผู้นับถือศาสนาคริสต์ และกลุ่มที่มีแรงจูงใจทางอุดมการณ์ ได้แก่ กลุ่มนีโอนาซี (neo-Nazi) กลุ่มชาตินิยมและเหยียดเชื้อชาติ รวมถึงกลุ่มที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิด

28 เม.ย.67 ยูเครน “กองทัพรัสเซียโจมตีโรงแรมในเมืองมิโคลายฟของยูเครน”

สนข.Reuters รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการยูเครน ที่ระบุว่า กองทัพรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน โจมตีโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองมิโคลายฟ ทางตอนใต้ของยูเครน จนทำให้โรงแรมได้รับความเสียหายอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขณะที่ สนข.RIA Novosti ของทางการรัสเซีย อ้างว่ากองทัพรัสเซียปฏิบัติการโจมตีโรงแรม และโรงงานต่อเรือ ในเมืองมิโคลายฟ โดยให้เหตุผลว่า อาคารเหล่านี้เป็นที่ตั้งของทหารรับจ้างชาวต่างชาติ ที่ช่วยกองกำลังยูเครนสู้รบกับกองทัพรัสเซีย
